
 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กรมควบคุมมลพิษ 
 

อนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
๑.   นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานอนุกรรมการร่วม 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
๒. นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ อนุกรรมการ 

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
๓. นายอรรณุวัฒน์ วัฒนวรรณ อนุกรรมการ 

วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
๔. นางสาวศิริพร บ ารุงศิลป์ อนุกรรมการ 

นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) กรมป่าไม ้  
๕. นางสาวพิกุลทอง ประเสริฐศักดิ์ อนุกรรมการ 

นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี  
๖. นายมงคล หลักเมือง อนุกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ า  
๗. นายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม อนุกรรมการ 

นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  
๘. นายมงคล นิลประภาพร อนุกรรมการ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
๙. นายพงศ์สรรค์  ดิษฐานุพงศ ์ อนุกรรมการ 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติล าคลองงู กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
๑๐. นางสุกานดา พัดพาดี อนุกรรมการ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กรมอนามัย  
๑๑. นายแพทย์ปิยะ แซ่จัง อนุกรรมการ 

นายแพทย์ช านาญการ กรมควบคุมโรค  
๑๒. นางสาวมโนรส ห้าวหาญ อนุกรรมการ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  
๑๓. ผศ.จันทรา ทองค าเภา อนุกรรมการ 

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ ด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๑๔. นางสาวสรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ อนุกรรมการ 

เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว  
๑๕. นายอัครพล ตีบไธสง อนุกรรมการ 

มูลนิธิบูรณะนิเวศ 
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๑๖. นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม อนุกรรมการ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ และเลขานุการ 

๑๗. นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง อนุกรรมการ 
ผู้อ านวยการส่วนน้ าเสียอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และผู้ช่วยเลขานุการ 

อนุกรรมการลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอ่ืน) 
๑. อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ประธานอนุกรรมการร่วม 
๒. ผู้แทนส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ อนุกรรมการ 
๓. ผู้แทนองค์การบริหารสว่นต าบลชะแล อนุกรรมการ 
๔. นางสาวอาภา หวังเกียรติ อนุกรรมการ 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  
๕. นายสุธา ขาวเธียร อนุกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๖. นายมนตรี ชูวงษ์ อนุกรรมการ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๗. นางภินันท์ โชติรสเศรณี อนุกรรมการ 

ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์  
๘. นายวีรวัธน์ ธรีประสาธน์ อนุกรรมการ 

ประธานมูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
๙. นายนิติพล ตันติวนิช อนุกรรมการ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้  
๑๐. ผู้แทนชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ล่าง อนุกรรมการ 
๑๑. เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ อนุกรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนต์เทพ อัตต์สินทอง    กรมควบคุมมลพิษ 
๒. นางสาวชนชนก อรุณเลิศ    กรมควบคุมมลพิษ 
๓. นายภิญธนัฎฐ์ ศรีชะเอม    กรมควบคุมมลพิษ 
๔. นางสาวดลยา ฤทธิ์สกุลชัย    กรมควบคุมมลพิษ 
๕. นายพลไกร การดี     กรมควบคุมมลพิษ 
๖. นายเกรียงไกร สีปานมั่น    กรมควบคุมมลพิษ 
๗. นายอรุณกิจ สิทธิไชย    กรมควบคุมมลพิษ 
๘. นายกุลภัทร ศรีสุข     กรมควบคุมมลพิษ 
๙. นายอติเทพ นิสัยตรงศรีสุข    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๐. นางสาวขนิษฐา อุปพงษ์    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๑. นางสาวสุภาวดี เจริญรูป    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๒. นางสินีนาฏ ปรีชามาตย์    กรมควบคุมมลพิษ 
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๑๓. นางสาวเพลินพิณ จินตะกัน    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๔. นางสาววันทนา เก้าเด่น    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๕. นางสาววิไลศร ศรีทองพนาบูลย์   กรมควบคุมมลพิษ 
๑๖. นางวรญา วานิชชินชัย    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๗. นางสาววิมลิน แกล้วทนง    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๘. นางสาวภิตินันท์ อรทัย    กรมควบคุมมลพิษ 
๑๙. นางสาวมานิศา วีรวิกรม    กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
๒๐. นางสาวกนกรัตน์ เมฆกวาว    กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
๒๑. นางสาวภัทรินทร์ คณะมี    กรมควบคุมโรค 
๒๒. นางสาวสุนันท์ นาคกร    กรมควบคุมโรค 
๒๓. นางสาวปิยะพันธุ์ ศิริบุญประภพ   กรมทรัพยากรน้ า 

 
เปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ประธานอนุกรรมการร่วม แจ้งที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็น
การประชุมคณะอนุ กรรมการแก้ ไขปัญหาการปนเปื้ อนสารตะกั่ วในห้ วยคลิตี้  ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๐  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ความก้าวหน้า          
ในการด าเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ล่างในการจัดหาแหล่งน้ าสะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ   
และการจัดท าแผนงบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือด าเนินการตามแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน
สารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 นายชยาวีร์  หวังเจริญรุ่ง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้จัดท า
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๒ กรมควบคุมมลพิษ และจัดส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ ตามหนังสือที่ ทส ๐๓๐๕/๙๕๕๗ – ๙๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๕๙ ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้มีข้อแก้ไข คือ นางสาวปิยะพันธุ์  ศิริบุญประภพ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ า ได้
ขอแก้ไขในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุด โดยในย่อหน้าที่ ๑ 
หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๖ – ๗ จากเดิม “ปู : มีปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๒๑.๒๑ มก./กก. น้ าหนักเปียก” แก้ไขเป็น 
“ปู : มีปริมาณตะกั่ว ๒๑.๒๑ มก./กก. น้ าหนักเปียก” ย่อหน้าที่ ๒ หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๙ – ๑๐ จากเดิม 
“สามารถน้ ามาอุปโภคได้ตามปกติ ส่วนการบริโภคต้องผ่านการกรองและต้มฆ่าเชื้อโรคก่อน” แก้ไขเป็น 
“สามารถน ามาอุปโภคและบริโภคได้ตามปกติแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า” นางสาวมโนรส ห้าวหาญ ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอแก้ไขใน
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้าคลิตี้ล่าง ในการจัดหาแหล่งน้ า
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สะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ ย่อหน้าที่ ๒ หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “ศึกษาความเสี่ยง” แก้ไขเป็น 
“สื่อสารความเสี่ยง”และนายพงศ์สรรค์ ดิษฐานุพงศ์ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ขอ
แก้ไขในระเบียบวาระที่ ๔.๑ การจัดท าแผนงบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะก่ัวบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็น ย่อหน้าที่ ๖ หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๕ จากเดิม “นายพงษ์สรรค์” แก้ไขเป็น “นายพงศ์สรรค์” 
ในการนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ไดป้รับตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการฯ แล้วเสร็จ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ นายสุรพงษ์  กองจันทึก ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการ

ปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ 
นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง แจ้งที่ประชุมว่า นายสุรพงษ์ กองจันทึก ได้มีหนังสือ     

ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งมายังกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาการปนเปื้ อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้  เพ่ือขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการแก้ไขปัญหา           
การปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้  เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการนโยบาย         
ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม ทราบ 
 
๓.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุด   

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้รายงานผลการด าเนินงานตามค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
ภายใต้แผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
ซี่งประกอบด้วยแผนงานหลัก ๖ แผนงาน ได้แก่ ๑. การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี  ๒. การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๓. การฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้
จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ๔. การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ล าห้วยคลิตี้จากพ้ืนที่เสี่ยง ๕. การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายหินทิ้งและการจัดการตะกอนดินหน้าฝาย และ ๖. การจัดการตะกอนดินปนเปื้อน
สารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) โดยมีความก้าวหน้า ดังนี้ 

๑) การจ่ายเงินค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้
คณะอนุกรรมการฯ ทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  

๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนการประชาสัมพันธ์    
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้    
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมจ านวน ๔ ครั้ง (เดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๘ และเดือน
มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน ปี ๒๕๕๙) จ านวน ๑๑ จุด ครอบคลุมพ้ืนที่เหนือโรงแต่งแร่ (จุด DK และ 
KC๑) ใกล้โรงแต่งแร่ (จุด KC๒ และ KC๒/๑) และใต้โรงแต่งแร่ (จุด KC๓ - KC๘) โดยสามารถสรุปได้ว่า      
คุณภาพน้ า : พบปริมาณตะกั่วในน้ า ๐.๐๑ - ๐.๐๔๘ มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) โดยคุณภาพน้ าทุกตัวอย่าง   
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตะกอนดินท้องน้ า : พบปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๑๒๓ – 
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๕๘,๔๐๗ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) โดยพบปริมาณตะกั่วปนเปื้อนสูงสุดบริเวณจุด KC๒/๑ – KC๘ 
(บริเวณใต้โรงแต่งแร่ลงมา) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลตะกอนดินท้องน้ าบริเวณห้วยสาขาที่ไหลลง
ห้วยคลิตี้ แล้วน ามาค านวณค่าทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น Upper Confidence Level (UCLs) ที่ร้อยละ ๙๕ แล้ว
น ามาก าหนดเป็นค่าพ้ืนฐานที่ ๑,๘๐๐ มก./กก. พืชผัก : แบ่งพ้ืนที่การเก็บตัวอย่างเป็น ๒ บริเวณให้ครอบคลุม    
ทั้งพ้ืนที่คือบ้านคลิตี้บนและบ้านคลิตี้ล่าง พบปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๐.๐๐๐๐๕ – ๑๕.๐๕๓ มก./กก. โดยมี
พืชผักจ านวน ๒๗ ตัวอย่าง จากตัวอย่าง ๑๕๔ ตัวอย่าง มีค่าเกินมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน             
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙) โดยพบสูงสุดคือกะเพราจ านวน ๑๐ ตัวอย่าง  
ดิน : ได้เก็บตัวอย่างจ านวน ๓๙ จุด โดยแต่ละจุดได้ท าการเก็บตัวอย่างดิน ๙ ต าแหน่ง เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ตามการ
ใช้ประโยชน์ แล้วน ามาค านวณค่าทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น Upper Confidence Level (UCLs) ที่ร้อยละ ๙๕ แล้ว
จัดท าเป็นแผนที่แสดงการปนเปื้อนตะกั่วในดิน จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ทั้งบริเวณหมู่บ้านคลิตี้บนและ     
คลิตี้ล่างพบปริมาณตะกั่วในดินอยู่ในช่วง ๕๙.๑๖ – ๓,๖๑๓ มก./กก. ซึ่งบริเวณหมู่บ้านคลิตี้บน ๘ จุด มีค่าสูง
กว่าค่าพ้ืนฐาน (ก าหนดค่าเป้าหมายการฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณโรงแต่งแร่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ ๘๒๑ มก./กก.) ส่วน
บริเวณหมู่บ้านคลิตี้ล่างทุกจุด มีปริมาณตะกั่วในดินน้อยกว่าค่าพ้ืนฐานฯ และสัตว์น้ า : (ประกอบด้วย ปลา 
กุ้ง หอย และปู) เก็บตัวอย่าง ๑๐ จุด จ านวน ๑๗๖ ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วสรุปได้ว่า  
ปลา : มีปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๐.๐๓๘๓ – ๓.๗๘๕๐ มก./กก. น้ าหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ 
๓๐ กุ้ง : มีปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๐.๐๑๐๕ – ๕.๒๐๗ มก./กก. น้ าหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ 
๒๘ หอย : มีปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๑.๗๕ – ๒๓๙.๒๗ มก./กก. น้ าหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ 
๑๐๐ และ ปู : มีปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง ๐.๑ – ๕๖.๓๓๓ มก./กก. น้ าหนักเปียก โดยมีค่าเกินมาตรฐานฯ ร้อยละ ๘๒ 
โดยสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ได้ว่าคุณภาพน้ าทุกตัวอย่างอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน สามารถน ามาอุปโภคและบริโภคได้ตามปกติแต่ต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า พืชผักส่วนใหญ่สามารถบริโภคได้ตามปกติแต่ควร
หลีกเลี่ยงการบริโภคพืชผักบริเวณโรงแต่งแร่คลิตี้ที่พบมีค่าปริมาณตะกั่วเกินมาตรฐานอาหารฯ อยู่
บ่อยครั้ง ส าหรับตะกอนดินท้องน้ าล าห้วยคลิตี้นั้นพบว่าในบริเวณท้ายโรงแต่งแร่ยังคงมีการปนเปื้อนตะกั่ว
ในปริมาณสูงส่งผลให้พบปริมาณตะกั่วในสัตว์หน้าดิน เช่น กุ้ง ปู และหอย ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารฯ สามารถบริโภคปลาได้ตามปกติหากบริโภคเฉพาะส่วนเนื้อ ส่วนดินบริเวณหมู่บ้านคลิตี้บนยัง
พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานบ่อยครั้ง เนื่องจากพ้ืนที่ด้านตะวันออกของห้วยคลิตี้เป็นพ้ืนที่ศักยภาพแร่
ตะกั่ว โดยกรมควบคุมมลพิษได้ปิดประกาศผลติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมบนป้าย
ประชาสัมพันธ์ถาวรจ านวน ๔ ป้าย ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านคลิตี้ องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล 
ที่ว่าการอ าเภอทองผาภูมิ และวัดคลิตี้ล่าง รวมทั้งอธิบายผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยค
ลิตี้ให้ผู้น าท้องถิ่น และชาวบ้านทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.pcd.go.th  

๓) การฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว : กรมควบคุมมลพิษได้รับ
งบประมาณผูกพัน ๓ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินโครงการฟ้ืนฟูล าห้วย 
คลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๕๘๔,๒๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมหลัก
ประกอบด้วย การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนบริเวณโรงแต่งแร่ การฟ้ืนฟู
ล าห้วยคลิตี้บริเวณที่มีความเสี่ยงสูง และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพ่ิมเติมอีก ๒ แห่ง โดยส าหรับ         
การด าเนินงานที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้  
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 กรมควบคุมมลพิษได้ประกวดราคาจ้างเหมาด าเนินโครงการฯ โดยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ ซึ่งได้เปิดรับเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคาระหว่างวันที่ ๗ - 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดมีผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและใบเสนอราคา จ านวน ๒ 
ราย โดยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา พบว่าบริษัทท่ี ๑ ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศฯ โดย
ขาดใบอนุญาตให้เป็นผู้ขนส่งของเสียอันตรายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทที่ ๒ ยื่นเอกสาร
ครบถ้วนแต่เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จึงได้พิจารณาเสนอยกเลิกการประกวดราคา
จ้างด าเนินโครงการฯ  

 กรมควบคุมมลพิษ ได้มีประกาศฯ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือ
ประกวดราคาจ้างเหมาด าเนินโครงการฯ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ โดยมีราคากลางแบบ
จ้างเหมาเป็นเงิน ๕๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้ประกาศเชิญชวนทาง
เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษและของกรมบัญชีกลางระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้
ก าหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเมื่อครบก าหนดมีผู้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและราคา
จ านวน ๒ ราย โดยมีผู้เสนอราคา ๑ รายที่ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และรายที่ ๒ ยื่นเอกสาร
ครบถ้วนแต่เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งว่าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า โครงการฯ 
เป็นงานจ้างเหมาด าเนินการ และแนะน าว่าการค านวณราคากลางควรแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ส่วนของ
เนื้องานก่อสร้าง และ ๒) ส่วนของเนื้องานจ้างเหมา โดยเมื่อได้ค านวณราคาของเนื้องานทั้งสองแล้วให้
น ามารวมกันเป็นราคากลางของโครงการฯ กรมควบคุมมลพิษจึงได้หารือกับส านักงบประมาณเมื่อวันที่ 
๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงแนวทางการด าเนินงานตาม
มติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามหนังสือกรมบัญชีกลางลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งทั้ง
สองหน่วยงานได้แนะน าให้กรมควบคุมมลพิษปรับปรุงราคากลางของโครงการฯ ตามมติคณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุ และประกาศเผยแพร่ราคากลางใหม่ โดยน าราคากลางใหม่ดังกล่าวมาใช้ต่อรองราคากับผู้
เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่เสนอราคาต่ าที่สุด เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐ โดย
หากไม่สามารถต่อรองให้อยู่ในวงเงินของราคากลางได้ ก็ให้ยกเลิกการประกวดราคาและด าเนินการตาม
กระบวนการจัดจ้างใหม่ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงราคากลางของ
โครงการฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ โดยได้ปรับปรุงราคากลางและมอบให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อน
สารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ต่อรองกับผู้ เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาที่ต่ าที่สุด และ
กรมควบคุมมลพิษ ได้ให้ผู้เสนอราคาพิจารณาปรับราคา โดยมีแนวทางการค านวณราคาตามรายการประมาณ
ราคาตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งต่อมาผู้เสนอราคาได้มีหนังสือลงวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสนอลดราคา และกรมควบคุมมลพิษ ได้ขอให้ผู้เสนอราคาพิจารณาปรับราคาให้
เป็นไปตามราคากลางตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และได้ประชุมหารือแนวทางการด าเนินการ
กับผู้เสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งในเวลาต่อมากรมควบคุมมลพิษ ได้หารือกับส านัก
งบประมาณเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับแจ้งว่าสามารถส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบให้ส านักงบประมาณ
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พิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ตามหนังสือ
ส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางปฏิบัติส าหรับ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขอหารือแนวทางการด าเนินการตามมติคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กรณีการจ้างด าเนิน
โครงการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ขอหารือแนวทางการด าเนินการใน
ขั้นตอนถัดไปให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยมีทางเลือก ได้แก่ ๑) 
ด าเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป โดยปรับปรุงราคากลางให้เป็นไปตามความเห็น
ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุแล้วจัดส่งราคากลางที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้ส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของราคา แล้วน ามาต่อรองกับผู้เสนอราคา และ ๒) ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง
นี้ และประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหม่ โดยใช้ราคากลางฉบับปรับปรุงตาม
ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเพ่ือด าเนินการต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาและคาด
ว่าจะมีค าตอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๔) การป้องกันการปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ล าห้วยคลิตี้จากพ้ืนที่เสี่ยง : ได้ศึกษา
การปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณโรงแต่งแร่คลิตี้และพ้ืนที่ใกล้เคียงแล้วเสร็จ โดยผนวกแนวทางการจัดการร่วมกับ
โครงการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี 

๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพฝายหินทิ้งและการจัดการตะกอนดินหน้าฝาย 
กรมควบคุมมลพิษ: ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจสอบ
การสะสมของตะกอนดินท้องน้ าหน้าฝายดักตะกอน KC๔ และ KC๔/๑ โดยพบว่า ฝายดักตะกอนแห่งที่ ๑ 
(KC๔) มีตะกอนดินท้องน้ ามีความหนาในช่วง ๐.๒๙ – ๐.๙๕ เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนท้องน้ า     
หน้าฝายทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๙ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๒๕๘ ตัน และฝายดักตะกอนแห่งที่ ๒ (KC๔/๑) มี
ตะกอนดินท้องน้ ามีความหนาในช่วง ๐.๒๑ – ๐.๘๐ เมตร คิดเป็นปริมาณตะกอนท้องน้ าหน้าฝายทั้งสิ้น
ประมาณ ๑๑๖ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๑๘๘ ตัน โดยได้ผนวกแผนด าเนินการขุดลอกตะกอนหน้าไว้กับ
โครงการฟื้นฟูล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะก่ัว จังหวัดกาญจนบุรี 

๖) การจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) บริเวณ          

ริมล าห้วยคลิตี้ไปก าจัดตามหลักวิชาการ นั้น กรมควบคุมมลพิษ ได้ว่าจ้างบริษัทรับก าจัดกากของเสีย
อันตราย เพ่ือด าเนินการขุดรื้อและขนย้ายและจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) 
บริเวณริมล าห้วยคลิตี้จ านวน ๔ หลุม ได้แก่ หลุมฝังกลบที่ ๒ ๓ ๔ และ ๕ ซึ่งมีปริมาณตะกอนดินปนเปื้อน 
๕๗๐ ลูกบาศก์เมตร ไปก าจัดนอกพ้ืนที่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน
เมษายน ๒๕๕๖ โดยกรมควบคุมมลพิษจะด าเนินการจัดการตะกอนดินปนเปื้อนสารตะกั่วในหลุมฝังกลบ (เดิม) 
บริเวณริมล าห้วยคลิตี้ที่เหลืออีก ๔ หลุม โดยผนวกแนวทางการจัดการไว้กับโครงการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้จากการ
ปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี  

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) ให้ข้อสังเกตว่าควรเชิญผู้แทนชาวบ้านหมู่บ้าน 

คลิตี้ ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ถ้าหากไม่มีชาวบ้าน
หมู่บ้านคลิตี้ย่อมไม่ท าให้เกิดการรับรู้ข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาโดยตรง โดยในการประชุมครั้งต่อไป        
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ได้แนะน าว่า ให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในพ้ืนที่หมู่บ้านคลิตี้ เพื่อให้ชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้           
ได้เข้าร่วมและได้รับรู้ข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาโดยตรง  

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้ชี้แจงว่า กรมควบคุมมลพิษ ไดม้ีการแก้ไขปัญหาการ
รับรู้ข้อเท็จจริงของชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้  โดยได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในพ้ืนที่หมู่บ้านคลิตี้          
เป็นบางครั้ง นอกจากนี้ยังได้จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพ่ือติดตามการด าเนินโครงการฟ้ืนฟู      
ล าห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการประชุมในพ้ืนที่หมู่บ้านคลิตี้ และมี
เจ้าหน้าทีค่อยเผยแพร่ข้อมูลให้กับชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้แล้ว 

มติที่ประชุม ทราบและให้ฝ่ายรับข้อสังเกตของที่ประชุมเพ่ือด าเนินกาต่อไป 
  

๓.๓  ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านคลิตี้ล่าง ในการ
จัดหาแหล่งน้ าสะอาดและการเฝ้าระวังสุขภาพ 

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้รายงานว่า กรมควบคุมมลพิษได้ขอความอนุเคราะห์  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมทรัพยากรน้ า และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือเสนอข้อมูลประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไดร้ายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

กรมควบคุมโรคโดยนายแพทย์ปิยะ แซ่จัง ไดร้ายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ โดยด าเนินงานจัดท ากรอบแผนงานการดูแลสุขภาพ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้ ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ได้แก่ ๑. การทบทวน
วิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหาเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงาน ๒. การพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังสุขภาพ การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 
การดูแลรักษา ส่งต่อ ฟ้ืนฟู ๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาทางห้องปฏิบัติการ ในพ้ืนที่
เพ่ือสามารถจัดการปัญหา ๔. การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สู่เครือข่ายและ
ประชาชน ๕. พัฒนากลไกการบูรณาการการท างานร่วมกัน  ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว 

กรมทรัพยากรน้ า โดยนายมงคล หลักเมือง ได้รายงานว่า โครงการฟื้นฟู
แหล่งน้ าและกระจายน้ าบ้านทุ่งเสือโทน ในปัจจุบันด าเนินงานจัดหาแหล่งน้ าสะอาดในหมู่บ้านคลิตี้บนแล้ว
เสร็จ ส่วนหมู่บ้านคลิตี้ล่างนั้นกรมทรัพยากรน้ าได้ท าการส ารวจและออกแบบแล้วเสร็จพร้อมที่จะสร้าง
ระบบกระจายน้ า ซึ่งใช้งบประมาณปี ๒๕๖๐ ของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๗ ประมาณ ๗ ล้านบาท         
แต่เนื่องจากยังไม่สามารถขออนุญาตกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือใช้พ้ืนที่ได้ ดังนั้น         
ถ้าการขออนุญาตส าเร็จก็จะสามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดยนายฤทธิไกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ได้
รายงานว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ด าเนินการติดตั้งหอถังกับถังกรอง และได้ประสานให้ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จ และในการด าเนินงานนั้น ต้องมีการส่งต่อหรือส่งมอบงานให้กับ
หน่วยงานภายในท้องถิ่น เพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกันแบบยั่งยืน 
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ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายมงคล นิล
ประภาพร ไดร้ายงานว่า ที่ผ่านมาได้ประสานองค์การบริหารส่วนต าบลชะแลเพ่ือแจกจ่ายโอ่งขนาดใหญ่ให้
ประชาชน ครัวเรือนละ ๑ ใบ และได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในการปรับปรุงถนน
เพ่ือให้ชาวบ้านคลิตี้ไดม้ีการคมนาคมทีส่ะดวกข้ึน 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะลงไปในพ้ืนที่ ขอให้ติดตามการด าเนินงานและประสานกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น เรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และ ส.ป.ก. ด้วย 

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้ให้ความเห็นว่าในการจัดหาแหล่งน้ าสะอาด และ
ติดตั้งระบบกระจายน้ าประปาภูเขาและระบบบาดาล น้ าที่ใช้มีลักษณะค่อนข้างขุ่น จ าเป็นต้องมีระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า จึงขอหารือแนวทางในการจัดหาแหล่งน้ าสะอาดโดยเสนอให้มีการด าเนินโครงการ
ร่วมกัน ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) แจ้งว่าให้กรมทรัพยากรน้ า และกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล หารือในการติดตั้งระบบประปาภูเขาร่วมกับระบบบาดาลก่อน โดยมอบหมายให้    
กรมทรัพยากรน้ าดูแลเรื่องแรงดันน้ าและปริมาณน้ าในหน้าแล้งให้เพียงพอส าหรับชาวบ้านคลิตี้  และ     
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลดูแลเรื่องศักยภาพของน้ าใต้ดิน และหารือกับกรมควบคุมมลพิษต่อไป 

นายมงคล หลักเมือง ได้ชี้แจงว่าภารกิจของกรมทรัพยากรน้ ามีหน้าที่จัดหา 
แหล่งน้ า ติดตั้งระบบกระจายน้ า และท าการส ารวจปริมาณน้ าให้เพียงพอ โดยจากการส ารวจปริมาณน้ ามี
อัตราไหลประมาณ ๘ – ๙ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเพียงพอส าหรับชาวบ้านคลิตี้ รวมถึงในหน้าแล้ง 
นอกจากนี้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สะอาดขึ้นส าหรับชาวบ้านคลิตี้ควรเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 

นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ ได้สอบถามว่าปริมาณน้ าที่มีอัตราไหลประมาณ ๘ – ๙ 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและในการเกษตรกรรมส าหรับชาวบ้านคลิตี้ล่าง
หรือไม่ เพราะอาจจะมีการขยายตัวทางการเกษตรกรรมของชาวบ้านในอนาคต ซึ่งนายมงคล หลักเมือง 
ได้ชี้แจงว่าปริมาณน้ าที่จัดหาให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงที่จริงแล้วแหล่งน้ าที่จัดหาให้นี้ใช้เพื่อการ
ยังชีพของชาวบ้าน แต่ถ้าหากในอนาคตยังมีการขยายตัวทางเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นที่จ าเป็นต้องใช้ปริมาณน้ า
มากกว่านี้ ก็จะต้องหารือร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบและรับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ โดยมอบหมาย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาญจนบุรี ให้ติดตามเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในส่วนที่รับผิดชอบ และให้กรมทรัพยากรน้ าหารือกับ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลในการท าระบบประปาภูเขาร่วมกับระบบบาดาล (conjunction system) 

 
๓.๔ ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการ

ปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
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นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้รายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้ด าเนินการตามมติ      
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะก่ัวในห้วยคลิตี้  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙       
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยประสานและรวบรวมกิจกรรมภายใต้แผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา       
การปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้  ระยะที่  ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ตามภารกิจของหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องแล้ว ขณะนี้มีกิจกรรมภายใต้แผนการด าเนินงานฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการตาม
แผนงานที่  ๑ แผนฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ล าห้วยคลิตี้  บริเวณโรงแต่งแร่และใกล้เคียง ซึ่งได้รับการจัดสรร
งบประมาณผูกพัน ๔ ปี  เป็นงบ พ้ืนฐาน ระหว่างปี  พ.ศ . ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ งบประมาณรวม 
๕๙๑,๒๙๘,๙๐๐ บาท และกรมควบคุมโรค ด าเนินงานตามแผนงานที่ ๓ แผนด้านสุขภาพ และแผนงาน       
ที่ ๔.๑ โครงการให้ความรู้ด้านสารตะกั่วสู่เยาวชนผ่านบทเรียนท้องถิ่น โดยจัดท ากรอบแผนงานการด าเนินการ
ดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้  ซึ่งมีกิจกรรมที่ครอบคลุมและสอดคล้อง
ตามแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ 
ซึ่งทางกรมควบคุมโรคจะจัดส่งแผนงานดังกล่าวให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีใช้ประกอบการ     
ของบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ คงเหลือกิจกรรม/โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนฯ 
ได้แก่ แผนงานที่ ๔.๒ โครงการควบคุมและวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของ
สารตะกั่ว และแผนงานที่ ๕ แผนติดตามประเมินการด าเนินการ ส่วนการจัดตั้งงบประมาณแบบบูรณาการ
เพ่ือแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ได้ประสานการจัดตั้งงบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือ
แก้ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้แล้ว พบว่ามีเงื่อนไขของการจัดตั้งงบประมาณแบบบูรณาการ 
ได้แก่ ๑) การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ส าคัญและแผนแม่บทระดับชาติ ๒) เงื่อนไขเวลาในการจัดท างบประมาณในลักษณะ    
บูรณาการอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จะต้องด าเนินการจัดท างบประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ 
ตามล าดับ ซึ่งไม่ทันตามเงื่อนไขข้างต้น และ ๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรน้ า            
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด พบว่าการจัดท าโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้  ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไม่สอดรับกับ
หลักเกณฑ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าดังกล่าว  ซึ่ง     
การด าเนินงานในระยะต่อไป จะติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการ
ปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับต่อไป โดยมีช่องทางการสนับสนุนงบประมาณ
ได้แก่ งบประมาณส่วนกลางของจังหวัด หรืองบประมาณตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆ และจะรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนฯ ให้กับคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่ว
ในห้วยคลิตี้ ได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) ให้ข้อสังเกตว่าควรจัดท าแผนการด าเนินงาน

แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ในระยะยาว (๒๐ ปี) เพ่ือให้มีกรอบแผนงานที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเพ่ิมกิจกรรมในแผนการด าเนินงาน
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แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ในส่วนที่แต่ละ
หน่วยงานรับผิดชอบ ก่อนที่จะประสานกับส านักงบประมาณเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณในลักษณะ   
บูรณาการในระยะต่อไป 

นางสุกานดา ทัดพาดี เสนอว่าควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง 
และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น เข้ามาช่วยหาวิธีที่ท าให้ชาวบ้านคลิตี้ได้รับการบริโภคอาหารที่สะอาด
และปลอดภัย ซึ่งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) เห็นด้วยและชี้แจงเพ่ิมว่าในการตรวจหาปริมาณ    
สารตะกั่วในสัตว์น้ า หรือพืชผัก จ าเป็นต้องให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจ เพ่ือจะไดข้้อมูลที่มีความถูกต้อง
มากที่สุด 

นายพงศ์สรรค์ ดิษฐานุพงศ์ เสนอว่าควรให้ความรู้กับชาวบ้านคลิตี้ในการ
เพาะปลูก และการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการลดการใช้น้ า การใช้ยาฆ่าแมลง และการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าในอนาคต 

นางสุกานดา ทัดพาดี เสนอว่าในการรวบรวมฐานข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านคลิตี้ที่ได้รับผลกระทบต่อการเกษตรกรรมนั้น จะเป็นวิธีดูแลสุขภาพของ
ชาวบ้านคลิตี้ได้อย่างทั่วถึง และง่ายต่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบของชาวบ้านเมื่อมีการขยายตัว  
ทางเกษตรกรรม 

มติที่ประชุม รับทราบและรับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ โดยมอบหมาย
กรมควบคุมมลพิษจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
การปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ในระยะยาว (๒๐ ปี) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การก าหนด
โครงการ/กิจกรรมส าคัญในแต่ละระยะ (ทุก ๕ ปี) รวมทั้งการจัดตั้งงบประมาณการด าเนินงานให้มี
เป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน และประสานส านักงบประมาณเกี่ยวกับการขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ กรอบแผนงานการด าเนินการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สารตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้ 

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
การปนเปื้ อนสารตะกั่ วในห้ วยคลิตี้  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ               
กรมควบคุมมลพิษ เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพ่ือการแก้ไขปัญหาสารตะกั่วในห้วยคลิตี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
ซึ่งจัดท าขึ้นตามแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้  ระยะที่  ๒ ปี          
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ โดยมีแผนปฏิบัติการฯ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) แผนฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ล าห้วยคลิตี้ 
บริเวณโรงแต่งแร่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ๒) แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๓) แผนด้านสุขภาพ        
๔) แผนด้านสังคมเศรษฐกิจ และ ๕) แผนติดตามประเมินการด าเนินการ โดยในการด าเนินงานที่ผ่านมา        
กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางการดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่ว
หมู่บ้านคลิตี้ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้จัดท ากรอบแผนงานการด าเนินการดูแล
สุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้ ร่วมกัน ซึ่งมีทั้ งหมด ๕ แผนงาน 
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ประกอบด้วย ๑) การทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพปัญหาเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินงาน    
๒) การพัฒนารูปแบบการจัดบริการด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังสุขภาพ 
การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาส่งต่อ ฟ้ืนฟู ๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนา    
ทางห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่ เพ่ือสามารถจัดการปัญหา ๔) การพัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์สู่เครือข่ายและประชาชน และ ๕) พัฒนากลไกการบูรณาการการท างานร่วมกัน พร้อมกับ
ได้เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเฝ้าระวัง และดูแลสุขภาพประชาชนกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่ว          
ในล าห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใช้เป็นกลไกก ากับการด าเนินงานตามแผนงานข้างต้น กรมควบคุม
มลพิษได้พิจารณากรอบแผนงานฯ ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้ว พบว่ามีกิจกรรมที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องตามแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ตามแผนปฏิบัติการที่ ๓ แผนด้านสุขภาพ และ ๔.๑ โครงการให้ความรู้ด้านสารตะกั่วสู่เยาวชน
ผ่านบทเรียนท้องถิ่น ซึ่งกรอบแผนงานดังกล่าวทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถด าเนินงานได้ทันที      
โดยไม่ต้องให้กรมควบคุมมลพิษเสนอของบประมาณแบบบูรณาการ 

นายแพทย์ปิยะ แซ่จัง รายงานว่า แนวทางการด าเนินการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา    
การปนเปื้อนสารตะกั่วในล าห้วยคลิตี้ ในระยะยาว โดยมีกิจกรรมการเฝ้าระวังฯ ทั้ งหมด ๘ กิจกรรม 
ประกอบด้วย ๑) การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๒) การตรวจวัดการปนเปื้อน
ในน้ าประปาภูเขา ๓) การตรวจการสัมผัสสารตะกั่วฝุ่นละออง ๔) การสอบสวนโรค ๕) การสื่อสารความเสี่ยง 
และเยี่ยมบ้าน ๖) การอบรมแกนน า/อสม. เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวัง ๗) การประเมินระดับสติปัญญาเด็กอายุ    
๕ – ๑๔ ปี และ ๘) การศึกษาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง  

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) ให้ข้อสังเกตว่าผลจากการตรวจเลือดผนวกกับ

พฤติกรรมการบริโภค หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวบ้านคลิตี้ที่อาศัยอยู่บนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพแร่สูง น่าจะเป็น   
ตัวบ่งชี้ว่าชาวบ้านนั้นได้รับสัมผัสสารตะกั่วมาจากแหล่งใด เช่น สัตว์น้ า หรือพืชผัก เป็นต้น และผลการตรวจ
เลือดย้อนหลัง ๕ ปี นั้น มีร้อยละความเสี่ยงของประชาชนที่มีตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐาน และไม่เกินมาตรฐาน
เท่าไร โดยเป็นผลการตรวจเลือดของประชาชนกลุ่มเดิมอย่างเดียวหรือกลุ่มใหม่ที่รวมเข้าด้วยกัน จึงขอ
มอบหมายให้กรมอนามัยท าการตรวจเลือดให้ครอบคลุมประชาชนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด 

นายแพทย์ปิยะ แซ่จัง ได้ชี้แจงว่าผลการตรวจเลือดย้อนหลัง ๕ ปี ในระยะ          
๓ ปีแรกมีค่าระดับตะกั่วในเลือดอยู่ในระหว่างร้อยละ ๘๒ – ๙๕ จากนั้นในระยะ ๒ ปีหลัง มีค่าเกินมาตรฐาน
แต่ลดลงเหลืออยู่ในระหว่างร้อยละ ๕๘ – ๗๕ และในการตรวจเลือดทางกรมอนามัยได้ท าการหากลุ่มเสี่ยง
เพ่ิมเติม ผลการตรวจเลือดจึงเป็นการรวมกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่เข้าด้วยกัน ซึ่งผลการตรวจเลือดในระยะ ๒ 
ปีหลัง ยังมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ ทั้งนี้หากกรมอนามัยได้ข้อมูลการตรวจสัตว์น้ า พืชผัก และคุณภาพน้ าจาก
กรมควบคุมมลพิษ ก็จะสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับข้อมูลทางด้านสุขภาพได ้

นางสุกานดา ทัดพาดี ให้ข้อสังเกตว่าชาวบ้านคลิตี้อยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพแร่
สูงจึงเป็นเหตุท าให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) ให้ข้อสังเกต
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เพ่ิมเติมว่าชาวบ้านคลิตี้อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีศักยภาพแร่สูง ฉะนั้นพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน
มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารตะกั่วได้ตลอดเวลา ซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่ให้ชาวบ้านได้รับสารตะกั่วนั้นท า
ได้ยาก จึงต้องหาวิธีเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมในการบริโภคของชาวบ้านให้ได้เสียก่อน 

นางสาวสรณรัชฏ์  กาญจนะวณิชย์  ให้ข้อสังเกตว่า ณ เวลานี้ชาวบ้านคลิตี้          
อาจต้องการให้กรมควบคุมมลพิษด าเนินการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้ให้กลับคืนสู่ระดับพ้ืนฐานก่อน ซึ่งในระหว่างการ
ด าเนินงานนี้ให้หาวิธีที่ท าให้ชาวบ้านบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรต่างๆ          
แต่ถ้าหากการแก้ไขปัญหาโดยการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้แล้วผลที่ได้ยังไม่ดีข้ึน จึงค่อยหาวิธีการอ่ืนในการจัดการใหม ่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) ได้ชี้แจงว่า กรมควบคุมมลพิษได้ด าเนินงาน
ตามกรอบแผนงานฯ ที่วางไว้อย่างแน่นอน และเสนอว่าต้องเชิญผู้ เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ           
ที่ เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาของชาวบ้านและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง 

นายชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ได้ชี้แจงว่าก่อนการด าเนินงานโครงการฟ้ืนฟูล าห้วย 
คลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้นมาประกอบด้วย
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และกรมทรัพยากรธรณี ได้สรุปว่าต าแหน่งที่มีศักยภาพแร่สูงจะอยู่บริเวณ
ฝั่งขวาของล าห้วยคลิตี้ ซึ่งชาวบ้านคลิตี้ได้อาศัยอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของล าห้วย 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ประธานฯ) ได้ชี้แจงว่าให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม       
กรอบแผนงานที่วางไว้เพ่ือที่จะเป็นการฟ้ืนฟูล าห้วยคลิตี้อย่างยั่งยืน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวม
แผนการด าเนินงานและงบประมาณที่ปรับใหมข่องแต่ละหน่วยงาน ก่อนที่จะส่งให้กับส านักงบประมาณต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามกรอบแผนงานการด าเนินการดูแลสุขภาพประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากสารตะก่ัวหมู่บ้านคลิตี้ 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น 
 
 

 นายภิญธนัฎฐ์ ศรีชะเอม 
นายมนต์เทพ  อัตต์สินทอง 
บันทึกรายงานการประชุม 

  
 

นายชยาวีร์  หวังเจริญรุ่ง 
ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


